

REGAL-BELOIT CORPORATION

ฝ่ายกฎหมายของบริษัท

100.103 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องแร่

เอกสารฉบับนี้ได้รับการควบคุมและเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชันที่อยู่บน www.regalbeloit.com/Governance (เว็บไซต์ของ บริษัททิเนล Regal) คือฉบับล่าสุด เอกสารฉบับที่เป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์นั้นไม่ได้รับการควบคุมและอาจไม่ใช่ฉบับล่าสุด ผู้ใช้เอกสารฉบับที่เป็นรูปแบบสิ่งพิมพ์ควรเปรียบเทียบเวอร์ชันของตนเองกับเวอร์ชันที่ได้รับการควบคุมและเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ มิ.ย. 2014

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องแร่ของ Regal-Beloit Corporation

คุณธรรมเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักสามประการของ Regal เราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของพฤติกรรมที่ถูกต้องตามจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทุกประการ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจดูไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม เราสนับสนุนความพยายามของกลุ่มพันธมิตร Electronic Industry Citizenship Coalition ("EICC") และกลุ่ม Global e-Sustainability Initiative ("GeSI") ในการขอความร่วมมือจากบริษัทต่าง ๆ ให้ดำเนินการสอบสวนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเชนของตนเองนั้นมิได้จัดหาแร่มาจากพื้นที่ที่จัดว่าเป็น "พื้นที่ที่มีความขัดแย้ง" ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และบริเวณโดยรอบ

ในแง่ของความมุ่งมั่นของเรานั้น เราจะปฏิบัติตามร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราเพื่อแกะรอยรายละเอียดวัสดุในทุกผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อที่จะตรวจสอบว่าแร่ที่มีที่มาจากเหมืองแร่ หรือมาจากการถลุงแร่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ได้ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ เราจะไม่ใช่แร่ที่มีที่มาจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในผลิตภัณฑ์ของเราโดยเจตนาอย่างเด็ดขาด ดังนั้น เราจึงต้องการให้ซัพพลายเออร์ของเราทั้งหมดทำการแกะรอยที่มาของวัสดุในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองจัดหาให้แก่เรา เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุต่าง ๆ เหล่านั้นมิได้มาจากการถลุงแร่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และต้องจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบสวนธุรกิจของตนเองให้แก่เราด้วย เราต้องการให้ซัพพลายเออร์ของเราจัดหาส่วนประกอบ ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนประกอบของดีบุก แทนทาลัม ทังสแตน และ/หรือทองจากแหล่งที่ได้รับการระบุว่าไม่มีความขัดแย้งให้แก่เรา เราจะใช้แม่แบบรายงานการขัดแย้งของแร่ที่เป็นมาตรฐานของ EICC-GeSI ในการแสดงแผนที่และตรวจสอบความมุ่งมั่นและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนี้ของซัพพลายเออร์ของเรา

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของ Regal วัดความขัดแย้งเรื่องแร่ได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการทำงานใน *คู่มือการสอบสวนธุรกิจขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เพื่อซัพพลายเชนที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแร่ที่ได้จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง: ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2* รวมถึงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับทอง ดีบุก แทนทาลัม และทังสแตน ("คู่มือ OECD") Regal ได้ใช้ขั้นตอนทั้งห้าขั้นในคู่มือการสอบสวนธุรกิจ OECD ซึ่งประกอบด้วย ระบบการจัดการ กระบวนการในการระบุและประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของเรา กระบวนการในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ระบุและดำเนินการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะตามโปรแกรม Conflict Free Smelter Program (CFS)

เรามุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมของเราเท่านั้น เราจะประกาศนโยบายนี้ให้แก่ซัพพลายเออร์ของเราได้รับทราบ และจะขอให้ซัพพลายเออร์ของเรากำหนดนโยบายที่คล้ายคลึงกันสำหรับซัพพลายเชนของพวกเขาด้วย

คำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้สามารถส่งตรงไปที่ integrity@regalbeloit.com หรือผู้ติดต่อของซัพพลายเชนในประเทศ

หน่วยงาน/ธุรกิจ:	ฝ่ายกฎหมาย/ซัพพลายเชน
ผู้เขียน (ตำแหน่ง, แผนก,)	Greg Lanchman ผู้จัดการ, ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคและการปฏิบัติตาม - ซัพพลายเชน
วันที่ออก:	2 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ความถี่ในการปรับปรุงแก้ไข:	รายปี
ภาษาที่เผยแพร่:	รหัสภาษา